

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHTT
V/v kiểm tra, xử lý những vấn đề nổi cộm,
phát sinh liên quan đến ngành, đơn vị, địa
phương được các cơ quan báo chí phản ánh
trong 6 tháng đầu năm 2020.

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2020

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

Thực hiện Công văn số 1157/STTTT-BCXB ngày 01/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra, xử lý những vấn đề nổi cộm, phát sinh liên quan đến ngành, đơn vị, địa phương được các cơ quan báo chí phản ánh trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND huyện Triệu Sơn giao cho các phòng, đơn vị liên kiểm tra, rà soát xử lý thông tin báo chí trên địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm 2020, kết quả kiểm tra, rà soát cho thấy:

Trong 6 tháng năm 2020 các phòng, ngành, đơn vị, các cấp chính quyền huyện từ huyện đến cơ sở đã tạo điều kiện tốt nhất trong việc cung cấp thông tin cho báo chí; các phòng, ngành, các xã, thị trấn xác định việc cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện là giúp cung cấp nguồn thông tin kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, sự kiện về văn hóa, thương mại, dịch vụ... trên địa bàn; đặc biệt nêu bật những thuận lợi, khó khăn cũng như những nỗ lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện.

Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí đảm bảo kịp thời, chính xác nguồn thông tin cần thiết, đúng quy định chế độ phát ngôn và cung cấp thông tin của Nhà nước. Tạo điều kiện mở rộng thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật; từ đó các nguồn thông tin chính thống, những vấn đề nóng, nhạy cảm đã được thảo gỡ kịp thời, góp phần tuyên truyền, hướng dẫn giải thích người dân chấp hành pháp luật, hầu hết các vụ việc liên quan đến đời sống của nhân dân được xử lý kịp thời đúng pháp luật; đặc biệt những vụ việc nóng mà người dân và dư luận xã hội quan tâm. Qua phản ánh của báo chí, các cơ quan đơn vị rà soát, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, tạo thêm niềm tin của người dân, đồng thời góp phần hạn chế thông tin sai lệch, tạo sự ổn định tình hình ở các xã, thị trấn trong huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện Triệu Sơn không có vấn đề nổi cộm, phát sinh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VHTT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Quang Trung